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เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 20 มิถุนายน 2567 
ณ หองประชุมวิทยาลัยนานาชาติ 2 ช้ัน 7 อาคาร 90 ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 

.................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 
 5.3   รายงานสรุปผลประเมินการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน วิทยาลัย 
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจำปการศึกษา 2566 
  อาจารยธัญลักษณ คำพรหม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนรูกับการ
ทำงาน ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่วิทยาลัยนานาชาติไดดำเนินกิจกรรม/โครงการการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการกับการทำงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตลอดปการศึกษา 2566 นั้น 
ในการนี้วิทยาลัยนานาชาติ จึงขอรายงานสรุปผลประเมินการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจำปการศึกษา 2566 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระ 5.3 

  ขอเสนอแนะ 
  1. ควรสงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการเพ่ือรวมพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรใหมี
ความเขมแข็งและมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 
  2. ควรพิจารณาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับทำงานของแตละหลักสูตร
ใหมีความชัดเจนมากขึ้นและทำใหเกิดเปนรูปธรรมเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการกอนการออกฝกประสบการณวิชาชีพในชั้นปท่ี 4 

   มติท่ีประชุม  
   - เห็นชอบ รายงานสรุปผลประเมินการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจำปการศึกษา 2566      
   - มอบวิทยาลัยนานาชาติพิจารณานำขอเสนอแนะไปใชสำหรับการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในปการศึกษาตอไป 
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